

## DIỄN VĂN PHẬT ĐẢN PL.2568 CỦA HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH HĐTS - GHPGVN



## DIỄN VĂN PHẬT ĐẢN PL.2568 - DL.2024 CỦA HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH HĐTS



Diễn văn [Phật đản](#) PL.2568 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS - Kính chúc chư tôn đức

tăng ni, quý đồng bào Phật tử vô lượng cát tường, thành tựu viên mãn các Phật sự lợi đạo ích đời, trong tinh thần xương minh Đạo pháp, phụng sự chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật nhân ngày Đại lễ Phật đản - Vesak năm nay.

## **Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!**

*Kính bạch chư tôn túc Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni!*

*Kính thưa quý vị Cư sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài!*

*Kính thưa quý liệt vị!*

Nhân ngày Phật đản, thay mặt Hội đồng Trị sự, tôi xin gửi tới toàn thể chư tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài lời chúc mừng đại hoan hỷ, đại an lạc. Kính chúc tất cả quý vị mùa Phật đản an lành dưới ánh hào quang phổ độ chúng sinh của Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni tôn kính.

*Kính thưa quý liệt vị!*

Phật đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024 năm nay diễn ra trong không khí cả nước tung bừng kỷ niệm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu cách đây 70 năm về trước, 7-5-1954 - 7-5-2024. Nhìn lại chặng đường lịch sử đó, Phật giáo Việt Nam tự hào đã góp phần vào chiến thắng hào hùng của dân tộc, góp phần làm nên bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam với các thế hệ chư Tăng tham gia phong trào cởi áo cà-sa, khoác chiến bào năm 1947.

Đó cũng là minh chứng lịch sử tiếp nối hào khí Đông A thời Trần của Phật giáo Trúc Lâm, của Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông trong dòng chảy lịch sử Phật giáo Việt Nam.



## DIỄN VĂN PHẬT ĐẢN PL.2568 - DL.2024 CỦA HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH HĐTS

Đồng thời cũng chính là minh chứng hiện thực cho hạnh nguyện cao cả của các bậc Bồ-tát đi vào đời thường phát tâm đại nguyện như trong luận Đại trượng phu nêu rõ: “Bồ-tát hy sinh tất cả, đại thí cứu người. Người cứu vớt người thì bố thí tất cả, có gì là khó. Người ấy là người tối thắng của muôn loài, là người hướng dẫn muôn loài đạt được sự an lạc. Người ấy là con người của từ bi, nên hy sinh tất cả mà không ngần ngại. Người ấy là người chân thật cứu người, cứu đời”.

*Kính thưa quý liệt vị!*

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tấm gương vĩ đại nhất phản chiếu ánh sáng của lòng tri ân đối với cuộc đời của một con người. Đức Phật đã dạy các đệ tử rằng: “Tri ân Tổ quốc là điều thiêng liêng nhất. Một người có lòng tri ân, họ sẽ có tất cả; một người không có tâm tri ân, họ sẽ mất tất cả”.

Ngày hôm nay chúng ta đang sống trong một đất nước hòa bình, thịnh vượng, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Mỗi chúng ta cần phải biết ơn và trân trọng, tri ân và báo ân đối với sự hy sinh thiêng liêng của biết bao thế hệ cha ông chúng ta giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.





Kính mừng ngày Đản sinh của Đức Phật, Tăng Ni phải đề cao trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, và làm tròn bổn phận của mình góp phần xiển dương Chánh pháp, bảo vệ niềm tin, tỏa sáng đạo mầu đến khắp nhân gian. Các cấp Giáo hội tập trung tổ chức tốt kỳ an cư kết hạ Phật lịch 2568 nêu cao tính kỷ cương, trách nhiệm, hành trì giới luật để trang nghiêm Giáo hội ngõ hầu báo đáp, tri ân công đức sâu dày của chư vị Tổ sư tiền bối.

Tăng Ni các chùa, cơ sở tự viện đổi mới sáng tạo trong phương thức hướng dẫn tín đồ Phật tử phù hợp với mọi tầng lớp trong xã hội, góp phần chăm sóc sức khỏe tinh thần, xây dựng và làm đẹp nền đạo đức xã hội thông qua việc tổ chức các khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên Phật tử hè 2024 giúp cho các bạn trẻ trở thành những con ngoan, trò giỏi, học tập tiến bộ.

Giáo dục lòng yêu nước, tự hào truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam; Phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc chung tay xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Thiện hữu nam nữ Phật tử làm người công dân tốt. Gắng sức tu tập, luôn tinh tấn trau dồi đức hạnh, dứt bỏ tham, sân, si, thói quen mê lầm, phiền não, nỗ lực tu tâm dưỡng tính để thân tâm được an lạc, thanh tịnh, được hưởng hạnh phúc nơi cuộc đời và bước lên con đường giải thoát trong tương lai.

Như vậy mới không phụ công ơn của Đức Thích Ca Từ Phụ đã hiện thân ra nơi đời thuyết pháp, độ sinh. Đó mới chính là đóa hoa tâm thành kính dâng lên Đức Phật trong [ngày lễ Vesak](#) trọng đại này.

Kính chúc chư tôn đức Tăng Ni, quý đồng bào Phật tử vô lượng cát tường, thành tựu viên mãn các Phật sự lợi đạo ích đời, trong tinh thần xương minh Đạo pháp, phụng sự chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật nhân ngày Đại lễ Phật đản - Vesak năm nay.

**Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh!**